



# JellyZinC An Châu

KẸM GLUCONATE NHẬP KHẨU PHÁP



**BỔ SUNG CÁC VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT CHO CƠ THỂ  
NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG, GIÚP CƠ THỂ KHỎE MẠNH**

Immunecamix

Kẽm gluconat

Mangan gluconat

Magie gluconat

✓ **THÀNH PHẦN:**

Chiết Xuất Rau Chân Vịt ( <i>Spinacia oleracea</i> Amaranthaceae)	250mg
Chiết Xuất Cà Rốt ( <i>Daucus carota</i> Apiaceae)	200mg
Kẽm gluconat (nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp)	50mg
Immunecamix	30mg
(Vách tế bào: <i>Lactobacillus rhamnosus</i> , <i>saccharomyces cerevisiae</i> + Maltodextrin)	
Mangan gluconat	0,2mg
Alpha lipoic acid	0,2mg
Magie gluconat	0.01mg

Tà được vữa đủ 1 gói 12 g.

✓ Cơ chế tác dụng của **Jelly Zinc An Châu** là bổ sung các vitamin và khoáng chất giúp tăng đề kháng kết hợp với tăng cường tiêu hóa ở trẻ em và người lớn, trong đó:

✓ **Immunecamix** là hỗn hợp các phân đoạn peptidoglycans (gồm 4 – 5 acid amin liên kết với các phân tử muramyl và glucosamine) trong vách tế bào vi khuẩn *Lactobacillus rhamnosus* và các phân đoạn (1,3/1.6)  $\beta$ -Glucan từ thành tế bào nấm men *Saccharomyces cerevisiae*.

Khi đưa vào cơ thể, **Immunecamix** kích thích các tế bào miễn dịch hoạt động sản sinh ra một lượng lớn các tế bào bạch cầu, các lympho T và lympho B, các cytokine, TNF- $\alpha$  (nhân tố hủy hoại khối u), IL-1, IL-6, IL-12. Chính yếu tố miễn dịch này đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể đề kháng tốt trước các tác nhân gây bệnh.

✓ Các thành phần **Kẽm gluconat (nhập khẩu từ Pháp)**, **Mangan gluconat**, **Magie gluconat** là chất không thể thiếu trong cơ thể, tham gia vào thành phần của hơn 300 enzym chuyển hóa trong cơ thể, tác động đến hầu hết các quá trình sinh học, đặc biệt là quá trình phân giải tổng hợp acid nucleic, protein, những thành phần căn bản của sự sống, tham gia vào hệ thống miễn dịch giúp phòng chống các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa. Nó làm lành vết thương, phòng ngừa tiểu chảy và thoái hóa điểm vàng - một trong những căn bệnh dẫn tới mù lòa. Mặt khác, Mangan gluconat và Magie gluconat giúp cơ thể hấp thu một số Vitamin, và đảm bảo hoạt động của chức năng gan cũng như tham gia vào cấu trúc của xương.

✓ **Rau Chân vịt, Cà rốt** chứa nhiều các vitamin thiết yếu, đặc biệt là Vitamin A, hai thành phần này là nguồn giàu beta-carotene, lutein và xanthine. Đây là những chất có lợi cho thị lực. Beta-carotene có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt vitamin A, ngừa mắt, loét giác mạc và khô mắt, bảo vệ mắt khỏi các bệnh như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

✓ **CÔNG DỤNG:**

Bổ sung kẽm cho cơ thể, giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt kẽm.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh.

✓ **ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

Trẻ biếng ăn, gầy yếu, kém hấp thu, suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém.

Người cần bổ sung kẽm do chế độ ăn thiếu hụt.

✓ **CÁCH DÙNG:**

Trẻ từ 2 - 9 tuổi: 1 gói 12 g / lần x 1-2 lần/ ngày.

Trẻ từ 9 tuổi và người lớn: 2 gói 12 g/ lần x 2 lần/ ngày.

Sản phẩm ngon hơn khi để lạnh.

Đối với trẻ nhỏ nên sử dụng từ từ từng chút một, có sự giám sát của người lớn.

*Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh.*

*Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.*